

## ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ-ชำนาญการพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 11 มิ.ย. 2557

### ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ-ชำนาญการพิเศษ

“ศิริพร” เผย ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ-ชำนาญการพิเศษ-รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ รวม 7 ราย เตรียมนำรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 25 รายรับฟังเสียงคัดค้านจากสังคม

วันนี้ (10 มิ.ย.) นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 3 ราย ได้แก่

- นายชลิต เขาวงศ์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- นางบุญช่วย แก้วอาจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม และ
- นายไพฑูรย์ เสงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลพบุรี เขต 1 และ

### ครูชำนาญการพิเศษ 1 ราย ได้แก่

- นางจรรักษ์ วิเศษ สพป.ระนอง

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 3 ราย ได้แก่

- นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
- นายทินกร พูลพุ่ม สพป.พิจิตร เขต 2 และ
- นายจรัสศักดิ์ สุจิราอนุธรรม สพป. ชลบุรี เขต 2

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 25 ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อ และผลงานลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงาน เป็นระยะเวลา 15 วัน.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันอังคาร 10 มิถุนายน 2557





**ก.ค.ศ. อนุมัติครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ  
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ**

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ  
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัมพันธ์ โพธิ์ศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด  
จำนวน ๔ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
จำนวน ๓ ราย และครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๔** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่  
นายชลิต เขาวงศ์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานวิจัย  
และพัฒนาการสำรวจและประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในสวนป่าอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ๒. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตพืชสมุนไพร (๒๕๐๑-๒๕๐๖)  
๓. คู่มือกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ วิชาการผลิตพืชสมุนไพร (๒๕๐๑-๒๕๐๖) ๔. รายงานวิจัยการสร้าง  
และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตพืชสมุนไพร (๒๕๐๑-๒๕๐๖) และคู่มือกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  
เสริมทักษะ วิชาการผลิตพืชสมุนไพร (๒๕๐๑-๒๕๐๖))

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่  
นางบุญช่วย แก้วอาจ สพม. เขต ๒๖ จังหวัดมหาสารคาม (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการพัฒนา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพยุภุมิวิทยาคาร ๒. รายงาน  
การพัฒนาสื่อประสม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ ๔ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓. เอกสารประกอบงานวิชาการ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช่วงชั้นที่ ๔  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒) หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุดที่ ๑-๑๐  
๓) สื่อมัลติมีเดียภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง รู้เท่าทันกันทุกซ์ เรื่อง เลือดเนื้อเพื่อแผ่นดิน  
เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน ๔) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดที่ ๑-๑๐ ๕) คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดีย  
ภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง รู้เท่าทันกันทุกซ์ เรื่อง เลือดเนื้อเพื่อแผ่นดิน เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จำนวน ๒ ราย ดังนี้**

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายไพฑูรย์ เสงเจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว รองชนะเลิศ อันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางจรงค์ วิเศษ สพป. ระนอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน พ.ศ. ๒๕๕๒)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๒๕ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จากนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย คือ ๑. นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ ๒. นายทินกร พูลพุดม สพป. พิจิตร เขต ๒ ๓. นายจรัสศักดิ์ สุจิราธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๒